

ภรรยาบอกให้ผมออกเดทกับผู้หญิงอื่น

นำเสนอเมื่อ : 18 มี.ค. 2552

หลังจากที่แต่งงานมาได้ 21 ปี

ผมก็ค้นพบวิธีใหม่ในการทำให้ความรักสดใสมีชีวิตชีวาอยู่ เสมอ เพราะวันหนึ่งภรรยาผมบอกวา ผม ต้องออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่ง มันเป็นเรื่องเดียวของเธอเลยจริงๆ,นะ " จินรวาคุณรักเธอ " ภรรยาผม วา "แต่ผมรักคุณนี่ " ผม เถียง " จินรวาคะ แอดคุณก็รักเธอคนนี้ ด้วยเหมือนกัน " ผู้หญิงคนหนึ่งที่ภรรยา อยุากให้ผมไปหา คือ แม่ของผมเอง ซึ่งเป็นหมามา 19 ปี แล้ว

เนื่องจากงานที่รัดตัวและต้องดูแล ลูกๆ ทำให้ผมไม่เยี่ยมแม่เพียงบางครั้งบางคราวเท่า นั้น วันที่ผมโทรไปหาแม่เพื่อชวน ทานออกไปทานข้าวเย็นและดูหนัง แม่ถาม ว่า "มีอะไรหรือ? ลูกสบายดีรึ เปล่า?"

แม่ผมเป็นผู้หญิงประเภทที่คิด วาการที่คนโทรมาหากลางดึก หรือเชิญอย่างกระทัน ทัน

หมายความว่ามีเรื่องไม่คอยดีเกิด ขึ้น ผมตอบแม่ว่า "

ผมวาดีออกถ้าเราได้ใช้เวลากันตามลำพัง สองคนแม่ลูกบาง"

แม่มึงคิดไปครุ หนึ่ง แล้วตอบวา " แมยีนตีมากุเลย จะ "

เย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน ผมขับรถ ไปรับแม่ที่บ้าน

ผมรู้สึกตื่นเต้นเล็ก นอย

เมื่อผมไปถึงบ้านแม่ ผมก็สังเกตเห็น ว่า

แม่เองก็ตื่นเต้นเหมือน กัน

แม่สวมเสื้อโคทหนังรอมมอยในบ้านเรียบร้อย แล้ว

ผมสวมผมแล้วสวมชุดที่แม่ใส่ใน วันฉลองครบรอบการแต่งงานครั้งสุดท้าย

พลายังมีรับผมด้วยใบหน้าแจ่มใสราวกับทูตสวรรค์

" แม่บอกเพื่อนจิวาแม่จะออกไป เทียวกับลูกชาย พวกเขาประทับใจกัน ใหญ่"

"แม่พูดขณะที่กำลังก้าวขึ้น รถ

" พวกเขารอพึ่งแทบไม่ไหว เลย "

เราไปภัตตาคารที่ถึงแม่จะไม หวหระ

แต่ก็ดีเยี่ยมและบรรยากาศก็อบอุ่นสบายๆ มากๆ

แมคงวางแผนผมเดินราวกับวาเป็น สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

หลังจากที่เรานั่งลงเรียบร้อยแล้ว ผม ต้องเป็นฝ่ายอาน

เมนูอาหาร เพราะสายตา ของแมอานได้เพียงตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเท่านั้น

เมื่อผมอาน เมนูองเทรไปไคเพียงครั้ง

ผมเงยขึ้น มองเห็นแม่กำลังมองดูผมมอยด้วยรอยยิ้มระลึกถึงความหลัง

" ตอนที่ลูกยังเล็กนั้น แม่ต้องเป็นคน อาน

เมนูให้ลูกฟัง " แม่ วา "

จนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะผลัดเวรให้แม่นั่งฟัง สบายๆบ้าง "

ผม ตอบ

ในระหว่างมื้ออาหาร นั้น

เราคุยกันอย่างถูกคอ-ไม่ใช่เรื่องราวพิเศษอะไร-เพียง แต่สลับกันถามว่าชีวิตของเรา

เป็นยังงั ทำอะไรที่ไหนมาบ้าง เราคุยกันสนุกมากจนไปดูหนึ่งไม ทัน

เมื่อผมไปส่งแม่ที่บ้าน แม่พูด วา "แล้วแม่จะออกไปเทียวกับลูกอีกนะ

แต่คราวนี้ลูกต้องยอม ให้แม่เป็นเจ้าภาพนะจะ"

ผมตอบ ตกปลง

"คืนนอรเป็นยังงับ้าง?" ภรรยา ตามเมื่อผมกลับถึงบ้าน

"ดีเยี่ยมกว่า ที่ผมคิดไว้มากเลย" ผมตอบ

ไม่กี่วันต่อ มา ผมผมเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน

มันเกิดขึ้น กระทั่งหน้ามากจนผมชวยอะไรไม่ทันเลย

หลายวันต่อมา

ผมได้รับจดหมายพร้อมใบเสร็จจากภัตตาคารที่ผม กับแม่เคยไป

มีในตุเล็กๆแนบมาด้วย วา

" แม่จายอาหารชุดนี้เรียบร้อย แล้ว

แม่ร่อยแล้ววาแมคงไปไม่ไค

แต่อย่างไรก็ตาม แม่ก็จายสำหรับสองคน

คือลูกกับภรรยา

ลูกคงเอาไม่ถูกหรือกว่าวันนั้นมีความหมายต่อ แม่มากแค่ไหน ,

รกลูก ฐะ "

วันๆนั้น ผมเข้าใจถึงความสำคัญ ของการกล่าวคำว่า " รัก "

ต่อคนที่เรารักในเวลาที่เาคา ต้องการมัน

ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่า ครอบครัวของคุณ

จงให้เวลากับพวกเขาในเวลาที่คุณต้องการ คุณ

เพราะสิ่งเหล่านี้ ไม่อาจผลัดวัน ประกันพรุ่งไค

บางคนบอกวา หลังจาก ที่ คุณคลอดบุตรแล้วต้องใช้เวลาราว 6

สัปดาห์จึงจะคืนสุขภาพ เดิม

คนนั้นไม่รวาหลังจากที่คุณไคเป็นแม่คน แล้ว

ไม่มีคำวาคนเดิมอีกต่อ ไป

บางคนบอกวา คนเราเรียนรู้การเป็น แม่ไคเองตามสัญชาตญาณ

คนนั้นไม่เคยพาลูกสามชวบไปซูเปอร์มาร์เกต

บางคนบอกวา การเป็นแม่คนนั้นนา เมื่อ

คนนั้นไม่เคยนั่งรถที่ลูกวัยรุนขับหลังจากที่ไคโบ ขับขี่มาหมาดๆ

บางคนบอกวา ถ้าคุณเป็น คนดี ลูกออกมาที่จะดีเอง

คนนั้นนึกวาเด็กคลอดออกมาพร้อมกับ คู่มือการใช้และใบรับประกัน

บางคนบอก วา แม่ที่ดีไม่ควรวินเสียงกับลูก

คนนั้นไม่เคยเปิดประตู หลังบานออกมาทันทันเห็นลูกหวดลูกกอล์ฟเข้าใส่หน้าตังคร้วของเพื่อนบ้าน

พอดิบพอดิ

บางคน บอกวา การเป็นแม่คนนั้นไม่ต้องมีการศึกษาไค

คนนั้นไม่เคยชวยลูกประถมสี่ทำการบ้านเลข

บางคน บอกวา แม่รักลูกคนที่หาไม่เท่าลูกคนแรก

คนนั้นไม่เคยมีลูก หาคคน

บางคนบอกวา ชาวที่ยุกที่สุดของ การเป็นแม่คือตอนเลี้ยงและตอนคลอด

คนนั้นไม่เคยยื่นตุลกูขึ้น รถแม่ไปโรงเรียนอนุบาลวันแรก

หรือขึ้นเครื่องบินไปบูทแคมป์ ของทหาร

บางคนบอกวา งานของแม่นั้น หนุๆ ปิดตาสองข้าง

หรือมุดมือไควางหนึ่งกัยงั ไค

คนนั้นไม่เคยสอนการออกเดินขายตุ๊กที่ให้กับเหล่า ยูวณารี 7

คนที่กระจุกระจิกคึกคักกันอยู่ตลอด เวลา

บางคนบอกวา แม่เลิกกังวลไคแล้ว หลังจาก ที่ลูกแต่งงานออกเรือนไป

คนนั้นไม่รวาการแต่งงาน คือการนำลูกชายหรือลูกสาวคนใหม่เข้ามาอยู่ในสายไคใจของ แม่

บางคนบอกวา งานของแมสิ้นสุดลง เมื่อลูกคนสุดท้ายออกจากบ้านไป

คนนั้นไม่เคยมีหลานยาย หรือ หลานยา

บางคนบอกวา แม่รุดิอูยแล้ว วาคุณรักทาน เพราะงั้น

ไม่คองบอกทานก็ ไค

คนนั้นไม่เคยเป็นแม่ คน

